



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๔๔๘๑๑
ที่ ศธ ๘๓๙๓(๑๒).๑/๑๕๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน คณบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

๓. เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

๔. เรื่อง พิจารณา

๔.๑ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขออนุมัติจ้าง นายอุทิศ อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณา ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขออนุมัติจ้าง นายอุทิศ อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราเลขที่ S๕๒๒๐๐๐๙ ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ระดับ ๑ ชั้นที่ ๕ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๓๐ บาท ระยะเวลาจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาระงานวิชา ๑๐๑๔๐๐, ๑๑๒๒๐๓, ๑๑๒๔๐๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ภาระงานวิชา ๑๑๒๑๐๙, ๑๑๒๓๐๒, ๑๑๒๔๐๓, ๑๑๒๔๐๓, ๑๑๒๔๐๖ ภาระงานวิจัยและ/หรือบริการวิชาการ ภาระงานด้านการบริหารให้คำแนะนำแก่คณาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและวิจัย และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ทั้งนี้ การจ้างครั้งแรก สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ได้ขออนุมัติจ้าง นายอุทิศ อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๓๐ บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยใช้

งบประมาณเงินรายได้ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
วิจิตรศิลป์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

การจ้างครั้งที่สอง สาขาวิชาศิลปศึกษาและการออกแบบสื่อ ได้ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง นายอุทิศ
อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๓๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ไม่อนุมัติต่อสัญญาจ้างนายอุทิศ อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
แต่ให้จ้างเป็นอาจารย์พิเศษแทน โดยให้มอบหมายภาระงานสอนในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาขาวิชาศิลปศึกษา จึงได้มีหนังสือขอให้คณะฯ ทบทวนการจ้าง นายอุทิศ อติมานะ โดยยืนยันความประสงค์
ในการต่อสัญญาจ้างให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) เนื่องจากสาขาวิชาฯ จำเป็นต้อง
มอบหมายให้ นายอุทิศ อติมานะ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งหากจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ จะไม่
สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ ประกอบกับสาขาวิชาฯ ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีอาจารย์ใน
สาขาฯ ลาศึกษาต่อ คณะฯ จึงนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ เมื่อคราวประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ต่อสัญญาจ้าง นายอุทิศ อติมานะ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ระดับ ๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๓๐
บาท ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
ของสาขาวิชาศิลปศึกษาและการออกแบบสื่อ

การจ้างครั้งที่สาม สาขาวิชาศิลปศึกษาและการออกแบบสื่อ ได้แจ้งความประสงค์ขอจ้าง นายอุทิศ
อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๓๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ คณะฯ ได้หารือในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มีคำสั่งเลิกจ้างเนื่องจากไม่สามารถเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างการขอทบทวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และประสงค์จะ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ กรณีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งเลิกจ้าง เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เงินรายได้ของส่วนงาน) ประเภทอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จะ
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และจะขัดแย้งกับข้อบังคับตามข้อ ๖(๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้ว กรณีดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายตามข้อบังคับดังกล่าว คือ ไม่เป็นผู้ถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้น หากส่วนงาน
ประสงค์จะจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวก็สามารถจ้างได้ โดยใช้เงินรายได้ของส่วนงาน คณะฯ
จึงได้นำเข้าหารือคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ วาระพิเศษ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการจ้างอาจารย์อุทิศ อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจ้าง
จากเงินงบประมาณรายได้สาขาวิชาศิลปศึกษาและการออกแบบสื่อ เดือนละ ๔๖,๗๓๐ บาท (อัตราจ้างระดับ ๑
ขั้นที่ ๕) โดยให้สาขาวิชาฯ มอบหมายภาระงานตามข้อตกลงฯ ให้เหมาะสมกับภาระงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

การขออนุมัติจ้างในครั้งนี้ (ครั้งที่ ๔) สาขาวิชาศิลปศึกษาและการออกแบบสื่อ ได้ขออนุมัติจ้าง นายอุทิศ
อติมานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ระดับ ๑ ขั้น ๕ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๓๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดกรอบอัตราจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาว ต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) ที่จ้างจากงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ กรณี การจ้างเป็นปีแรก ให้จ้างตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด และเมื่ออัตราดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการ ประเมินและได้รับการพิจารณาอนุมัติการจ้างในปีต่อไป จึงจะสามารถเลื่อนระดับอัตราค่าจ้างตามตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งการจ้างตั้งแต่ครั้งแรก มิได้เริ่มจ้างตั้งแต่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด และตามที่คณะได้มีบันทึกที่ ศธ ๖๕๕๓(๑๒)๑.๕/ว.๓๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งหลักเกณฑ์ใน การกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) งบบุคลากรของภาควิชาตั้งได้ไม่ เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินรายได้ทั้งหมดของภาควิชาในปีงบประมาณนั้น ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาควิชาสื่อ ศิลปะฯ ได้ตั้งงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๓ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ประชุมจึงมีมติว่า เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง นายอุทิศ อติมานะ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว ให้จ้างนายอุทิศ อติมานะ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อรับผิดชอบภาระงานสอนที่ยังคงค้างในภาคการศึกษานี้ สำหรับอัตราเลขที่ 5๕๒๒๐๐๐๘ ที่ว่างลงหลังจากหมดสัญญาจ้างนายอุทิศ อติมานะ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น ให้ดำเนินการเปิดรับ สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษ โดยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด คือ ระดับ ๑ ชั้น ๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๓,๓๘๐ บาท และสาขาวิชาฯ ควร มีการวางแผนระยะยาว ในเรื่องการเรียนการสอน การมอบหมายภาระงานให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

๔.๒ รองศาสตราจารย์กัณฑ์ พูนพิพัฒน์ มีความประสงค์ขอปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน ด้านการสอนที่ยังคงค้าง และปฏิบัติงานในส่วนที่คงค้างของหอภาพถ่ายล้านนา โดยไม่ประสงค์รับค่าจ้าง

ประธานฯ ขอให้ประชุมพิจารณา รองศาสตราจารย์กัณฑ์ พูนพิพัฒน์ ลี้ภัยภาควิชาสื่อศิลปะและการ ออกแบบสื่อ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีความประสงค์ขอปฏิบัติงานในฐานะ อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านการสอนที่ยังคงค้างในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปฏิบัติงานใน ส่วนที่คงค้างของหอภาพถ่ายล้านนา โดยไม่ประสงค์รับค่าจ้าง

ทั้งนี้ คณะฯ ได้หารือกองบริหารงานบุคคลแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีระเบียบรองรับในการรับ บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย และหอภาพถ่ายล้านนา มิใช่หน่วยงานในโครงสร้าง ของคณะวิจิตรศิลป์ เพียงแต่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง จึงมีมติให้จ้าง รองศาสตราจารย์กัณฑ์ พูนพิพัฒน์ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อรับผิดชอบภาระงานสอนที่ยังคงค้างในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔.๓ การจ้างเหมาบริษัททำความสะอาด อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔

หน่วยอาคารสถานที่ ขออนุมัติจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ ชั้น ๓ และ ชั้น ๔ อัตราค่าจ้าง ๑๑,๒๓๕ บาท/เดือน (จ้าง ๑ ปี รวมเป็นเงิน ๑๓๔,๘๒๐ บาท) โดยจ้างจากเงิน งบประมาณแผ่นดิน (ส่วนกลางคณะฯ) ทั้งนี้ คณะฯ ได้เริ่มจ้างบริษัททำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ ออกแบบ หลังจากทีคณะฯ ไม่ได้รับอัตราทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการซึ่งปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ ออกแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ ขอให้คณะ พิจารณาการจ้างบริษัททำความสะอาด อาคารภาควิชาทัศนศิลป์ด้วย เนื่องจากได้รับรายงานจากคณาจารย์ในภาควิชาในเรื่องความสะอาดอยู่ บ่อยครั้ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงานซึ่งปฏิบัติงาน ณ จุด ดังกล่าว โดยประเมินผลงานตามความเป็นจริง หากปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ก็ควรพิจารณาเลิกจ้าง โดย เสนอให้จ้างเหมาบริษัทมาทำความสะอาดแทน

๕. เรื่อง อื่นๆ

๕.๑ สาขาสาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ขอเปลี่ยนแปลงการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยอนุมัติจ้าง Ms. Michelle Irene Day อาจารย์ ชั่วคราวชาวต่างประเทศ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สังกัดสาขาวิชาสาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์นั้น

ในการนี้ คณะฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากภาควิชาทัศนศิลป์ว่า Ms. Michelle Irene Day ไม่สามารถ เดินทางมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากตอบรับเข้าทำงานกับหน่วยงานอื่นแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงการจ้างอาจารย์ ชั่วคราวชาวต่างประเทศ จาก Ms. Michelle Irene Day เป็น Mr. RUI AN HO โดยได้แนบประวัติและผลงาน มาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเป็นการเสนอชื่อกรอบอัตรา เป็นชื่อเฉพาะบุคคล สาขาวิชาฯ ควรพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วเพราะการอนุมัติจ้างบุคคลด้วย งบประมาณเงินแผ่นดินมีการพิจารณาในหลายขั้นตอนและมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติให้จ้างบุคคลตามที่ได้ เสนอไปแล้ว คณะฯ จึงเห็นควรคืนอัตรานี้ให้กับมหาวิทยาลัยหรือตามแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

ที่ประชุมรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุลาักษณ์ ขาวผ่อง)

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

- ทราบ

- แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์